

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

เริ่มประชุมเวลา	09.00 น.
ประธานสภาฯ	สวัสดีครับ เมื่อสมาชิกสภาฯ พร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1	เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2	เรื่องรับรองรายงาน การประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ	ครับ ในวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่จะแก้ไขข้อความในการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หรือไม่ครับ ถ้าหากมีขอเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใด จะแก้ไขผมขอรับรอง
ที่ประชุม	- รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3	เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	ในวาระนี้สภาฯ จะได้มาพิจารณา การให้ให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนกลุ่มพื้นที่ ในการ
จัดการขยะ	มูลฝอย (Clusters) ซึ่งรายละเอียด ขอเชิญเลขาธิการสภาฯ ได้ชี้แจง ครับ
เลขานุการสภาฯ	เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ นายกอบต. สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมการรวมกลุ่มพื้นที่ ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ชั้น 5 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ไปแล้วนั้น และได้มีการ รวมกลุ่ม พื้นที่ ในการจัดขยะมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. ระหว่างกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 3 รวมเป็นกลุ่มที่ 1 โดยมีเทศบาลเมืองนครพนมเป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่ง กลุ่มที่ 1 มีเทศบาลเมือง นครพนมเป็นเจ้าภาพหลัก กลุ่มที่ 3 มีเทศบาลตำบลนาแก เป็นเจ้าภาพหลัก และเพื่อให้การ รวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ของ อปท.เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ แนวทางที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด นครพนม ก็ได้ลงมาประชุมชี้แจงให้นายก ประธานสภาฯ และปลัด เข้าร่วมประชุมไปแล้ว นั้น เพื่อจะได้นำข้อมูลรายละเอียดในการรวมกลุ่ม ของกลุ่มที่ 1 กับ กลุ่มที่ 3 ฉะนั้น ในวันนี้ ประธานสภาฯ จึงได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้สภาฯได้ให้ความเห็นชอบในการรวมกลุ่ม ของขยะมูลฝอย ของกลุ่มที่ 1 รวมกับกลุ่มที่ 3 รวมกันเป็นกลุ่มที่ 1 เพื่อจะได้ให้เทศบาล เมืองได้บริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ง อบต.คำพิ ก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลเมือง นครพนมไปแล้ว รายละเอียดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ

ประธานสภาฯ	ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอย ของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามอีก หรือไม่ครับ หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ของการรวมกลุ่ม หากไม่มีท่านใดสงสัยแล้วผมขอมติครับ
มติที่ประชุม	- เห็นชอบให้รวมกลุ่มเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	ในวาระอื่น ๆ นี้ มีท่านใด จะเสนอแนะขอเชิญครับ
ส.อบต.ม.1	เรียนประธานสภาฯ ผมนายเพ็ญวิทย์ แพงแสน อยากเรียนถาม นายกว่า ฝ่าย ม.1 ที่ชำรุดจะซ่อมได้ทันฤดูฝน หรือไม่ครับ เพราะชาวบ้าน กลัวไม่มีน้ำดำนานา
ส.อบต.ม.8	เรียนประธานสภาฯ ผมนายประดำ น้อยเกา ประปาหมู่บ้านน้ำไม่ไหลซึมเมอร์ เสียอยากให้อบต. แก้ไขให้ด้วยครับ
ส.อบต.ม.9	ผม นายตอม ทำดำ ประปาหมู่บ้านของผมซึมเมอร์เสียเหมือนกันครับ ต้องเอาซึมเมอร์จากวัดจอมแจ้ง มาเปลี่ยนในซึมเมอร์ โรงเรียนไทยรัฐ ครับ
นายกอบต.	เรื่องฝ่ายของ ม.1 นั้น ผมก็กำลังหาแนวทางแก้ไข อยู่ครับ เพราะราคากองช่าง คำนวณมานั้น ไม่มีผู้รับเหมามาทำให้ เขาอ้างว่าขาดทุนราคาประมาณการต่ำ ส่วนเรื่องซึมเมอร์ นั้นเดี่ยวผมจะสอบถามงบประมาณ กับ พัสดุ ก่อนว่าจะแก้ไขแบบไหน
ประธานสภาฯ	ท่าน อื่น มีเรื่องที่จะพูดคุยไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดกานประชุม และจะนัดการประชุมครั้งต่อไปครับ
ปิดประชุมเวลา	12.35 น.

ลงชื่อ) ปรีดาวัลย์ บางทราย ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางปรีดาวัลย์ บางทราย)

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ) นายณรงค์ ปุบุตรชา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายณรงค์ ปุบุตรชา)

ประธานสภาฯ